



## นโยบายการจัดซื้อ จัดจ้าง (Procurement Policy)

### วัตถุประสงค์

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดจ้างเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยดำเนินกิจกรรมการจัดซื้อและจัดจ้างอย่างยุติธรรม โปร่งใส มีจริยธรรม ภายใต้กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดจ้างขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

### ขอบเขต

ผู้ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ ครอบคลุมพนักงานภายใต้หน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง และพนักงานของบริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลที่บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของ หรือถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทหรือนิติบุคคลนั้นเกินกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือหุ้นเองโดยตรงหรือทางอ้อม หรือที่บริษัทมีอำนาจควบคุม ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดจ้างใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

### แนวปฏิบัติ

- จัดซื้อและจัดจ้างโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของสินค้าและบริการ ความคุ้มค่า ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา ปริมาณ การส่งมอบ การให้บริการ ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อความต้องการ บริการหลังการขายและการรับประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- จัดซื้อและจัดจ้างโดยมุ่งเน้นด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ไม่เอาเปรียบผู้ค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เปิดเผย และปฏิบัติต่อผู้ค้าอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปกป้อง รักษาข้อมูลความลับและข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
- จัดซื้อและจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ระมัดระวังการติดต่อกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำผิดกฎหมาย ทุจริต หรือมีพฤติกรรมที่สื่อไปในทางทุจริต หรือผิดกฎหมายด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
- มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการบริหารคู่ค้า สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี สนับสนุนให้มีการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
- คัดเลือก ประเมินคู่ค้าโดยคำนึงถึงความมั่นคงหรือเสถียรภาพทางการเงินของคู่ค้า เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการจัดซื้อและจัดจ้างที่คำนึงถึงปัจจัยและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม ธรรมภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ชื่อเอกสาร: นโยบายการจัดซื้อ Procurement Policy	รหัสเอกสาร: COMSEC-Policy-03
ประเภทเอกสาร: เอกสารเผยแพร่	ลำดับการแก้ไข: V.00
วันที่อนุมัติและประกาศใช้: มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 (19 ตุลาคม 2566)	หน้าที่: 1 จาก 2



ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติภายใต้นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อ การจัดหาสินค้าและบริการอย่างเคร่งครัด

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566

ธงชัย ลำซ่า  
ประธานกรรมการ

ชื่อเอกสาร: นโยบายการจัดซื้อ Procurement Policy	รหัสเอกสาร: COMSEC-Policy-03
ประเภทเอกสาร: เอกสารเผยแพร่	ลำดับการแก้ไข: V.00
วันที่อนุมัติและประกาศใช้: มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 (19 ตุลาคม 2566)	หน้าที่: 2 จาก 2